

RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – NÚI CẨM – THỊ XÃ CHÂU ĐỐC - MIẾU BÀ CHÚA XỨ – CHÙA CỔ TÂY AN – NÚI SAM – CHỢ CHÂU ĐỐC

Thời gian: 2 ngày 2 đêm

Nằm ở miền Tây Nam bộ, vừa có sông nước mênh mang, vừa có núi non kỳ vĩ, lại giáp biên giới Campuchia, An Giang là điểm đến thú vị với rất nhiều cảnh quan đẹp và ẩm thực độc đáo.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT

BUỔI TỐI:

22H00: Xe và HDV công ty du lịch Nam Thiên đón đoàn tại điểm hẹn, khởi hành đi An Giang.

NGÀY 01: KDL NÚI CẨM - RỪNG TRÀM TRÀ SƯ – THỊ XÃ CHÂU ĐỐC

(Ăn Sáng, Trưa, Tối)

06H30: Đoàn đến Núi Cẩm, làm vệ sinh cá nhân và dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Lâm Viên. Sau đó đoàn tham quan **Núi Cẩm** - hay còn gọi là núi Ông Cẩm có tên chữ là Thiên Cẩm Sơn (nghĩa là một ngọn núi đẹp), nằm trong khu tam giác Tịnh Biên - Nhà Bàng - Tri Tôn, thuộc địa phận xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đây là ngọn núi cao nhất (cao 716m) và hùng vĩ nhất trong dãy Thất Sơn. Theo truyền thuyết, trước kia, nơi đây rất âm u, hiểm trở và có nhiều thú dữ ăn thịt, do vậy mà người dân trong vùng không dám lên núi săn bắn, hái lượm. Một truyền thuyết khác cho rằng, Nguyễn Ánh đã từng trú ẩn ở đây và truyền lệnh cấm dân chúng không được đi lại trong khu vực này. Hai lý do này lý giải tại sao ngọn núi này lại có tên là núi Cẩm. Ngày nay, núi Cẩm đã trở thành một điểm du lịch sinh thái lý tưởng nhờ có địa thế và các điểm du lịch đẹp.

10H00: Đoàn di chuyển đến **KDL Rừng tràm Trà Sư** dùng cơm trưa với thực đơn phong phú và mang đậm hương vị quê hương như:

- Gà nướng mật ong
- Cá lóc nướng trui
- Cá rô kho tộ + thịt ba rọi
- Lẩu chua cá hú
- Rau luộc
- Cơm Trắng + Trà Đá

Sau khi dùng cơm trưa và nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục tham quan **Rừng Trà Sư**, du khách đến rừng trà Trà Sư, mỗi lúc lại thêm ngỡ ngàng và thích thú, vì được nhận ra bao điều kỳ diệu của thiên nhiên mà cây rừng đang gìn giữ trong sắc lá và hương trà ngào ngạt. Với diện tích gần 850ha, rừng Trà Sư là nơi trú ngụ của 70 loài chim thuộc 13 bộ và 31 họ, trong đó có 2 loài chim quý hiếm đã được ghi vào sách Đỏ Việt Nam. **Chính sự đa dạng và phong phú về tài nguyên khiến rừng trà Trà Sư trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà nghiên cứu và những người ham mê khám phá thiên nhiên hoang dã.** Mùa nước nổi là quãng thời gian thích hợp nhất để đến với rừng trà. Du khách đi thuyền xuyên rừng sẽ được ngắm cánh rừng biếc xanh bạt ngàn mênh mông, nở đầy những bông hoa trà trắng tinh khiết trong nắng sớm, hương trà thoảng đưa nhẹ nhàng khiến tinh thần trở nên thư thái, lâng lâng. Tưởng như tất cả những sắc màu tụ tập về đây, sóng sánh trong sắc nước. Những cây thủy liễu uốn mình mềm mại trong làn nước trong, vài ba chú cá bơi lội tung tăng và ánh mặt trời không ngừng nhảy múa trên mặt nước phản chiếu những sắc màu kì lạ. Lúc thì màu xanh ve chai, khi thì bạc lấp lánh, có nơi lại ửng vàng màu hổ phách. Thật khó biết ẩn trong màu nước ấy chứa bao nhiêu loài thủy sinh, nào những chiếc lá lấm tấm màu tím lạ lẫm; nào những thân trà lắt lay bông trắng trong làn nước dập dờn; nào rừng sen lá xanh thắm, bông đỏ tươi khoe nở; những khóm bông điên điển vàng rập rờn như đàn bướm; thảm rong đuôi chồn sóng sánh uốn mình trong sóng nước với những đoá hoa nhỏ xíu ánh vàng màu nắng; hay những thảm bèo tai tượng ôm kín các gốc trà mọc san sát nhau... Vừa ngắm cảnh đẹp, du khách có thể vừa tự tay hái các loại rau muống, rau dứa, điên điển... trước khi đi sâu vào rừng khám phá thế giới của các loài chim.

16H00: Đoàn rời Trà Sư di chuyển về thị xã Châu Đốc, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

19h30: Đoàn tự túc dùng cơm tối sau đó đoàn tự do nghỉ ngơi khám phá thị xã Châu Đốc về đêm.

NGÀY 02: CHỢ CHÂU ĐỐC - MIẾU BÀ CHÚA XỨ NÚI SAM – TÂY AN CÔ TỰ – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Ăn Sáng, Trưa)

07H00: Đoàn dùng điểm tâm sáng, làm thủ tục trả phòng.

Xe đưa đoàn tham quan **chợ Châu Đốc** - Chợ Châu Đốc chia thành nhiều khu tách biệt nhưng nổi bật là khu bán mắm bởi mùi thơm quyến rũ của cả trăm vị mắm khác nhau cùng màu sắc bắt mắt của các sạp hàng. Chợ dành một nửa cho mắm. Các sạp hàng được sắp xếp trên cao, sạch sẽ và bài trí gọn gàng. Có khoảng 30 loại mắm được bày trên quầy, những chậu mắm có ngọn với những sắc màu óng ánh.

Vùng Châu Đốc nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc về mắm. Dường như có bao nhiêu loại cá trên dòng sông Hậu dồi dào thì có bấy nhiêu loại mắm được bày bán trong chợ. Đủ cả các loại mắm thái, mắm sặt, mắm trê, mắm lóc, mắm rô, mắm trèn, mắm cá linh, mắm phi lê, dưa mắm... cùng các loại cá khô như khô cá tra, khô các lóc, khô cá sặt... Mỗi loại mắm được đặt tên theo loại cá làm mắm cho dễ nhớ. Mắm Châu Đốc đa dạng và phong phú về chủng loại, hương vị thơm ngon.

Tiếp tục đoàn di chuyển đến tham quan núi Sam cùng HDV **viếng miếu Bà Chúa Xứ - Theo truyền thuyết, miếu Bà do dân xây dựng để cúng bái vì tin vào sự linh thiêng của Bà.** Lại có truyền thuyết cho rằng, Thoại Ngọc Hầu đã đứng ra xây dựng theo lời trăng trối của vợ (bà Châu Vĩnh Tế).

Lúc đầu miếu cất bằng tre, lá. Năm 1962, miếu lợp ngói âm dương. Đến năm 1972, ngôi miếu được xây lại, năm 1976 công trình mới hoàn thành.

Miếu Bà Chúa Xứ kiến trúc theo kiểu chữ "quốc", có 4 mái hình vuông, nóc lợp bằng ngói ống màu xanh. Nhà đề tượng cũng 4 mái hình vuông. Trong miếu thờ tượng Bà Chúa được tạc bằng đá xanh có giá trị nghệ thuật cao. Tượng tạc vào thế kỷ 6, theo mô típ tượng thần Vinus thường thấy ở các nước Lào, Cam-pu-chia, Ấn Độ. Hội Bà Chúa Xứ được tổ chức hằng năm rất lớn vào các ngày cuối tháng 4 âm lịch. Hàng vạn người đổ về đây dự lễ tắm tượng Bà, lễ dâng hương cầu phúc lành... **Tiếp tục đoàn viếng chùa cổ Tây An.**

Đoàn khởi hành về thành phố Hồ Chí Minh, trên đường về đoàn dừng cơm trưa tại nhà hàng và dừng chân tham quan mua sắm các loại đặc sản miền đồng bằng sông cửu long làm quà cho người thân bạn bè.

19H00: Kết thúc chương trình tham quan, chia tay và hẹn gặp lại!